

Một chút kỉ niệm với Học Viên CSQG

Tác Giả: Cựu SVSQ K1 Nguyễn Tấn Vĩnh
Thứ Năm, 28 Tháng 7 Năm 2011 14:04

những buổi kỉ niệm, cũng là những buổi kỉ niệm.

Khi có quần áo mới thì Tổng Nha gọi phát Huy Hiếu Học Viên, do Sĩ Nối Địch về kiêu và in trên vải. Trông cái Huy Hiếu quá thô thiển nên các anh trong Địch Địch, mà dĩ nhiên hình là các anh Thạ, anh Hoàng, anh Báu và vài anh nữa cùng tôi bàn nhau đề nghị lên Thầy Viên Trưởng Đoàn Trung Mộc cho thay đổi. Nhờ anh góp ý nên trên Huy Hiếu của Tổng Nha trông công nghệ, không linh hoạt và nặng nề như trước. Với cấp hiệu của vai sinh viên cũng khá có. Nhóm các anh em chúng tôi bàn với nhau rằng khi tốt nghiệp thì mình là BTV/Tổng Sĩ nên đề nghị có để 2 ghế BTV hay TSV, phía trên thì alpha biểu hiện Sinh Viên. Cùng, Thầy Viên Trưởng đề nghị và xin Tổng Nha thực hiện.

Đang lúc còn khá có mặt Huy Hiếu thì có 3 cán bộ cấp Quân Trưởng CSQG về thăm khóa quân sự tại Trường Bộ Binh Thủ Đức của Học Viên là QT Trưởng Minh Công làm Liên Đoàn Trưởng, QT Phím công Bộ chỉ và QT Trưởng quan An làm Tiểu Đoàn Trưởng cho 2 Tiểu Đoàn BTV và TSV.

Một buổi chiều, vào giờ học TLC, Liên Đoàn Trưởng Trưởng Minh Công gọi tôi và báo về 2 giờ sau cùng này qua hỏi trưởng trưởng không ngừng nghỉ về Huy Hiếu. Ông lấy tờ trong túi ra mặt Huy Hiếu trưởng Bộ Binh Thủ Đức đưa cho tôi và báo về buổi kích thích này. Tôi nhớ là góp ý của các bạn trong Địch Địch 101, tôi về 2 mặt Huy Hiếu. Đây cũng nói thêm một chút về người là Huy Hiếu: Có ý kiến đề nghị cho người là bay về ngang lưng kiêu như của trưởng Bộ Thủ Đức cho có vẻ đẹp, nhưng có ý kiến cho rằng không có của trưởng BBTĐ và thanh kiêu m chôn dài lên cao, như vậy chia đôi hàng ch Học Viên CSQG ra làm 2 phần. Không nên cắt đôi, vì vậy mà cho lưng kiêu thấp xuống để hàng ch Học Viên CSQG liên tục. Cùng trình lên Thầy Viên Trưởng thì được chôn và đưa đi mua in trên vải (giai đoạn đầu). Sau đó cho dệt thêm lưng cho đẹp, không phai màu như lúc in ban đầu. Với việc làm đó, tôi được Liên Đoàn Trưởng cho tôi hưởng phép được biệt 2 tuần. Ôi, tôi tưởng hưởng phép được biệt vì lý do là Sinh Viên Vũ Khí Địch Địch, khi thì ân huệ cho toán Học Viên.

Sau này, mỗi khi nhìn lại Huy Hiếu Học Viên CSQG tôi có niềm xúc vì có sự đóng góp của mình và đó cũng là một kỉ niệm với Học Viên thân yêu của chúng ta.

Houston, ngày 15 tháng 5 năm 2011

Nguyễn Tấn Vĩnh - K1